

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1491/SYT-TCCB**

Thanh Hoá, ngày **25** tháng 6 năm 2018

V/v chấn chỉnh hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm, du lịch

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong ngành

Thời gian qua, các đơn vị trong ngành đã chủ động đề xuất tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, du lịch tại các địa phương trong và ngoài tỉnh, đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực quản lý điều hành, hiệu quả công tác, đồng thời động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.


Tuy nhiên, gần đây một số đơn vị tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm chưa hiệu quả, nội dung học tập, nghiên cứu thiếu cụ thể, rõ ràng, không sát với tình hình thực tế; chưa được vận dụng để giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình;

Đề chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trên, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị có kế hoạch cụ thể báo cáo Sở Y tế trước khi đi tham quan, học tập kinh nghiệm, du lịch.

1. Đối với đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm: Kế hoạch nêu rõ mục đích, nội dung tham quan, học tập (tập trung vào các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn), đối tượng, chương trình, thời gian dự kiến, phương tiện vận chuyển, nguồn kinh phí; đơn vị đến học phải là những địa phương đã thực hiện tốt, có kinh nghiệm đối với nội dung cần học tập.

Sau khi học tập, nghiên cứu, đơn vị báo cáo kết quả học tập, có tài liệu minh họa, chứng minh chuyển đi về Sở Y tế.

2. Đối với đoàn đi du lịch (vào các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ phép): Kế hoạch nêu rõ số lượng người tham gia đoàn, chương trình, thời gian, địa điểm, kinh phí, phương án bố trí lực lượng hoạt động chuyên môn tại đơn vị, công tác đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức đoàn đi.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC



Trần Hữu Hùng